

Tìm lại người xưa



Rumba tempo 83

The musical score is written in treble clef with a 4/4 time signature. It consists of eight staves of music, each with a corresponding line of Vietnamese lyrics. Chords are indicated above the notes. The lyrics are: 'Xuôi chuyến xe anh về nhà quen xưa miền trung nhớ bóng tre quê nghèo bóng dừa nghiêng lá gió heo lòng bối hỏi nao nao con đường xưa còn đó mà người xưa có còn không hay đã đi theo chồng về nơi xa thật xa anh muốn thăm một lần cho lòng với bớt băng khuây trọn gần mười năm qua anh vẫn còn ray rứt vì trời xui khiến anh bội thề Bao năm dần trôi tưởng đời em đã'.

Xuôi chuyến xe anh về nhà quen xưa miền
trung nhớ bóng tre quê nghèo bóng dừa nghiêng lá
gió heo lòng bối hỏi nao
nao con đường xưa còn đó mà người xưa có còn
không hay đã đi theo chồng về nơi xa thật
xa anh muốn thăm một lần cho lòng với bớt
băng khuây trọn gần mười năm qua anh vẫn còn ray
rứt vì trời xui khiến anh bội thề Bao năm dần trôi tưởng đời em đã



21 F G E7 C A7
đổi chờ anh chi em ơi qua thời con gái rồi anh liếc mắt nhìn

24 Dm C Am F G
em sao em buồn không nói còn giận là còn thương còn đau là còn

27 C E7 F
nhờ chuyện tình đã quên đừng nên kéo dài thêm thôi cho anh

31 Am F G E7
xin được nói câu tạ lỗi đời riêng anh đây đã một lần bước

34 C A7 Dm C Am
rồi em trách chi em duyên đời bao lắm lỡ còn nặng tình

37 F G C E7 Am
xưa vừa đau buồn duyên số mình tìm gặp nhau đừng thức lại tình đau

41
Thôi cố quên chuyện buồn vui dư âm ngày xưa biết nói sao cho

44 Dm Am
vừa chuyện tình như nắng như mưa những ước nguyện ngày



47 Dm C E7 Am

xưa em đứng ghi vào nhớ tình duyên kết se do trời

Sheet Tìm lại người xưa, file .PDF

"1. Xuôi chuyến xe anh về nhà quen xưa miền Trung"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Tìm lại người xưa của tác giả Phạm Anh Cường đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Tìm lại người xưa
- Tác giả: Phạm Anh Cường
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/5661-tim-lai-nguoi-xua>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com